

หนังสือพิมพ์รายวัน **เชียงใหม่** NEWS  CHIANG MAI NEWS

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5580 ประจำวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2549  ราคา 5 บาท 

**ม.แม่ฟ้าหลวง
รับร.ทุน
สิรินธร50
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงรับ
สมัครนักเรียน
เพื่อรับทุนการ
ศึกษาสิรินธร
ประจำปีการ
★อ่านต่อหน้า 11**

ทุนสิรินธร

ต่อจากหน้า 1

ศึกษา 2550

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดี มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีได้

สำหรับคุณสมบัตินักเรียนผู้ขอรับทุน เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-18 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และไม่ได้ศึกษาต่อ หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะเข้า

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี มีศักยภาพที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีเจตนาในการนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาบ้านเกิด จำนวนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 จำนวนเงินทุนละ 5,000 บาท/ปีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวนทุนละ 65,000 บาท/ปีการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมระยะเวลา 7 ปี ในระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.2 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยระบบตรง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาของกองทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องมีการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละปีการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวิธีการขอรับทุนการศึกษา ขอรับและยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยได้รับเห็นชอบและรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นชอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละปี นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา สามารถขอใบสมัครจากสถานศึกษาของตน กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองและเขียนข้อความบรรยายความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง เช่น เหตุจูงใจในการเลือกวิชาหรือแผนการเรียนและงานที่จะทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4 คูณ 6 ซม. จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกับใบสมัคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การรับรอง ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้คำยินยอม ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ถึงฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2550 และประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาในวันที่ 20 เมษายน 2550